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Swyddogion:

Claire Marchant Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
Janine Nightingale Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau
Gill Lewis Pennaeth Cyllid a Swyddog 151 Dros Dro
Kelly Watson Prif Swyddog – Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio
Julie Ellams Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau
Mark Shephard Prif Weithredwr
Mark Galvin Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau
Lindsay Harvey Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd
Martin Morgans Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth
Jonathan Parsons Rheolwr Grŵp Datblygu
Joanne Ginn Arweinydd Tîm Datrysiadau Tai
Adam Provoost Uwch Swyddog Cynllunio Datblygu
Ieuan Sherwood Rheolwr Grwp Economi, Adnoddau Naturiol a Chynaliadwyedd
Justin Kingdon Rheolwr Rheoli Asedau a Buddsoddi Strategol

575. DATGANIADAU O FUDDIANT

Dim.

576. CADARNHAU COFNODION

PENDERFYNWYD:                      Bod cofnodion y cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 17 
Tachwedd 2020 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod 
gwir a chywir.

577. ADRODDIAD BLYNYDDOL SYLWADAU A CHWYNION Y GWASANAETHAU 
CYMDEITHASOL 2019/20

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Lles, er mwyn cyflwyno Adroddiad Blynyddol 2019/20 ar sylwadau a chwynion y 
gwasanaethau cymdeithasol a gweithdrefnau cwyno, fel sy'n ofynnol o dan ganllawiau 
Llywodraeth Cymru. Mae’r Adroddiad Blynyddol wedi’i gynnwys yn Atodiad 1 y prif 
adroddiad.

Dywedodd y bydd yr Aelodau'n ymwybodol, ei bod yn ofynnol i awdurdodau lleol gael 
gweithdrefnau ar waith ar gyfer ystyried unrhyw sylwadau neu gwynion a wneir mewn 
perthynas â chyflawni eu swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol.  Hwn oedd y 
chweched Adroddiad Blynyddol yn ymwneud â sylwadau a chwynion y gwasanaethau 
cymdeithasol yr ymdriniwyd â hwy yn unol â Chanllawiau Cwynion diwygiedig 
Llywodraeth Cymru, "Canllaw i Ymdrin â Chwynion a Sylwadau gan Wasanaethau 
Cymdeithasol Awdurdodau Lleol", a ddaeth i rym ar 1 Awst 2014.
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Dangoswyd elfennau allweddol Gweithdrefn Sylwadau a Chwynion y Gwasanaethau 
Cymdeithasol ym mharagraff 3.2 o'r adroddiad.

Byddai'r Cabinet hefyd yn nodi o'r Adroddiad Blynyddol fod pwyslais cryf yn cael ei roi 
nid yn unig ar gwynion, ond hefyd ar y sylwadau a'r ganmoliaeth a gafwyd gan 
ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n rhoi darlun cytbwys cyffredinol.  Roedd y gwasanaethau'n 
awyddus i ddysgu o'r wybodaeth a gasglwyd ac i ddefnyddio hyn i lywio datblygiadau 
gwasanaeth/gwelliannau i wasanaethau yn y dyfodol.

Cafodd nifer y cynrychiolaethau (cwynion, sylwadau a chanmoliaeth) a dderbyniwyd yn 
ystod y cyfnod adrodd ei rannu fel a ganlyn:
  
32 cwynion statudol
35 cwynion corfforaethol
201 pryderon a ddatryswyd cyn y weithdrefn gwyno
96 canmoliaeth/sylwadau

Roedd hyn yn ostyngiad yn nifer cyffredinol y cwynion a dderbyniwyd yn y cyfnod a 
nodwyd, ond hefyd gostyngiad yn nifer y canmoliaethau o gymharu â'r cyfnod adrodd 
blaenorol.

Parhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, drwy 
ddweud bod ystadegau'n adlewyrchu bod y Gyfarwyddiaeth wedi parhau i sicrhau 
datrysiad cynnar i achwynwyr. Nifer y cwynion a ddatryswyd gan y dull hwn yn 2019/20 
oedd 201 o gymharu â blynyddoedd blaenorol, 234 yn 2018/19, 198 yn 2017/18, a 187 
yn 2016/17. Felly, er y bu gostyngiad o 33 yn nifer y cwynion a ddatryswyd yn gynnar 
eleni, roedd cyfanswm nifer cyffredinol y cwynion a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn 
gan y Gyfarwyddiaeth hefyd wedi gostwng 44.

Amlygodd rhagor o wybodaeth yn yr adroddiad fod 9 cwyn wedi dod i law Swyddfa'r 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (PSO) yn ystod 2019/20, yr ymdriniwyd â hwy 
wedyn gan argymhellion gan y PSO i'r awdurdod lleol, yn hytrach na bod y PSO yn 
ymchwilio'n ffurfiol i'r cwynion hyn.

Yn ystod y cyfnod uchod, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles, fod 6 ymweliad rota gan Aelodau wedi digwydd mewn lleoliadau 
gofal cymdeithasol i oedolion, 12, yn y sector annibynnol, a 5, mewn lleoliadau gofal 
cymdeithasol i blant.

Cwblhaodd ei chyflwyniad, drwy ddewis rhywfaint o wybodaeth allweddol arall o Atodiad 
yr adroddiad i'w rhannu gyda'r Aelodau.

Diolchodd yr Aelod Cabinet – Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, i'r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, am yr adroddiad. 
Cadarnhaodd, er nad oedd unrhyw un yn dymuno derbyn cwynion a sylwadau, ei bod yn 
falch bod y rhain yn cael eu trin drwy ddatrys yn gynnar, yn enwedig yn y maes gwaith 
hwn a allai fod yn gyfnewidiol a lle bu rhai pwysau parhaus pellach oherwydd sefyllfa 
Covid-19. Diolchodd i'r staff am fod yn adweithiol ac ymdrin â chwynion a sylwadau o'r 
fath yn gyflym o ran ymateb i'r rhain. Diolchodd hefyd i'r Aelodau am ddelio â'r rhain, 
drwy ymgysylltu â'u hetholwyr a gwneud yr Atgyfeiriadau Aelodau priodol yn ôl yr angen. 
Yn olaf, diolchodd ymhellach i'r Aelodau am eu hymdrechion i gymryd rhan mewn 
ymweliadau rota a gobeithiai y gallai'r pandemig, cartrefi gofal gwasanaethau 
cymdeithasol ac ati, ymweld â hwy unwaith eto yn y dyfodol agos. 
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Gofynnodd yr Arweinydd a oedd yr Amcanion ar gyfer 2020/21 yn yr Adroddiad 
Blynyddol, gan gynnwys defnyddio WCCIS i gofnodi cwynion a chynyddu'r nifer sy'n 
manteisio ar y modiwl ymwybyddiaeth o gwynion e-dysgu, wedi'u bodloni.

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, fod yr 
amcanion hyn yn cael eu cyflawni.   

PENDERFYNWYD:                    Cymeradwyodd y Cabinet yr Adroddiad Blynyddol ar 
Weithdrefnau Sylwadau a Chwynion y Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar gyfer 2019/20.

578. ASESIAD LLETY SIPSIWN A THEITHWYR 2020

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, a'i ddiben oedd 
amlinellu canfyddiadau'r Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) a cheisio caniatâd i 
gyflwyno'r Asesiad i Weinidogion Cymru i'w gymeradwyo. Byddai hyn yn caniatáu i'r 
Awdurdod Tai Lleol gyflawni ei ddyletswydd statudol ac yn galluogi'r ymgynghoriad 
statudol ar y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i fynd rhagddo yn unol â'r Cytundeb Cyflawni.

Dywedodd fod gan yr Awdurdod Tai Lleol ddyletswydd statudol i gynnal asesiad o 
anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr sy'n byw yn ei ardal neu sy'n troi at ei ardal o dan 
Ran 3 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau 
Tai Lleol ymgymryd â GTAA o leiaf bob 5 mlynedd, er bod hyblygrwydd i ymgymryd â 
GTAAs yn amlach os nodwyd newid sylweddol yn lefel yr angen yn yr ardal. Rhaid i'r 
GTAA fod yn destun ymgynghoriad a'i gyflwyno i Weinidogion Cymru i'w gymeradwyo. 
Os bydd asesiad cymeradwy yn nodi'r angen am leiniau ychwanegol o fewn ardal 
Awdurdod, mae gan yr Awdurdod Tai Lleol ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod angen 
yn cael ei ddiwallu drwy arfer ei bwerau o dan adran 56 o Ddeddf Cartrefi Symudol 
(Cymru) 2013.

Cyhoeddodd y Cyngor GTAA ddiwethaf yn 2016 (ar gyfer y cyfnod hyd at 2031) ac felly 
byddai wedi bod yn ofynnol i'r Awdurdod Tai Lleol adolygu'r Asesiad hwn yn 2021. Fodd 
bynnag, gan fod y CDLl Newydd yn cwmpasu'r cyfnod 2018-2033 a bod ymgynghoriad 
ar y CDLl adneuo wedi'i drefnu ar gyfer dechrau 2021, mae angen adolygiad ychydig yn 
gynnar o'r GTAA er mwyn cydymffurfio â Chytundeb Cyflawni'r CDLl.

Aeth y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau ymhellach, drwy hysbysu'r Cabinet fod 
GTAA diwygiedig yn amcangyfrif bod angen 5 llain ar y Fwrdeistref Sirol am 5 mlynedd 
gyntaf cyfnod y GTAA a 2 lain arall ar gyfer gweddill cyfnod y CDLl. Nodwyd bod 
cyfanswm y ddarpariaeth o leiniau sydd ei hangen ar Sipsiwn a Theithwyr ym 
Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 7 llain hyd at 2033. Y cyfanswm hwn oedd swm 
rhagamcanol y ddarpariaeth sy'n angenrheidiol er mwyn i'r Awdurdod Tai Lleol gyflawni 
ei rwymedigaethau statudol tuag at anghenion adnabyddadwy'r boblogaeth sy'n codi yn 
yr ardal. Roedd yr angen yn cynnwys cyfuniad o aelwydydd sydd wedi dyblu, symud o 
gartrefi brics a morter a ffurfio cartrefi newydd. Gellid cynnwys yr angen hwn ar draws 
dau safle newydd a thrwy ddwysáu safleoedd sy'n bodoli eisoes, fel yr esbonnir ym 
mharagraff 4.2 o adroddiad y Swyddog.

Croesawodd yr Aelod Cabinet – Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol, yr adroddiad a 
diolchodd i Swyddogion am ymgysylltu â'r gymuned Sipsiwn a Theithwyr nad oedd bob 
amser yn dasg hawdd, o ran eu hanghenion presennol ac unrhyw weledigaethau 
hirdymor sydd ganddynt. Nododd mai'r angen a nodwyd yn awr oedd darparu 6 safle, er 
bod darpariaeth yn cael ei gwneud ar gyfer 7 (safle). Cadarnhaodd yr Aelod Cabinet – 
Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol, ei bod yn cefnogi'r cynnydd hwn, oherwydd 
demograffeg a phoblogaeth Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a oedd yn tyfu o ran 
maint.  
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Cytunai'r Arweinydd â hyn ac roedd yn edrych ymlaen at dderbyn adroddiad diweddaru 
i'r Cabinet ar unrhyw ymgysylltu pellach yn y tymor hwy gan y gallai anghenion Sipsiwn 
a Theithwyr newid dros amser.

Croesawodd yr Aelod Cabinet – Cymunedau hefyd yr adroddiad a'r adolygiad a 
amlinellwyd ynddo, a gyflwynwyd ar y cyd â'r adolygiad o CDLl y Cyngor.

PENDERFYNWYD:                                                  Bod y Cabinet wedi:
 
(a) Cymeradwyo canfyddiadau'r Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr a'r Adroddiad 

Terfynol (Atodiad 1 i'r adroddiad), a; 
(b) Cymeradwyo cyflwyno’r Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr i Weinidogion Cymru er 

mwyn galluogi'r Cyngor i gyflawni ei ddyletswydd i ddiwallu anghenion asesedig.

579. IS-DDEDDFAU HARBWR PORTHCAWL

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, a'i ddiben oedd 
ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i gynnal proses i ddiwygio'r is-ddeddfau sy'n effeithiol ar 
hyn o bryd yn Harbwr Porthcawl, i adlewyrchu'r gweithrediadau a'r gweithgareddau 
presennol sy'n digwydd yn y lleoliad penodol hwn ac i ymgynghori ar unrhyw is-
ddeddfau newydd arfaethedig a'u hysbysebu, o dan ddarpariaethau Deddf Is-ddeddfau 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2012. 

Fe'i cefnogwyd wrth gyflwyno'r adroddiad, gan Reolwr y Grŵp – Economi, Adnoddau 
Naturiol a Chynaliadwyedd. 

Amlinellodd yr adroddiad wybodaeth gefndir benodol, ac yn dilyn hynny dywedodd fod 
ardaloedd penodol o fewn ôl troed Harbwr Porthcawl (fel y'u diffinnir gan Ddeddf 1987) 
yn ddarostyngedig i is-ddeddfau lleol ar hyn o bryd sy'n nodi Mannau Ymdrochi 
Cyhoeddus ar draws Porthcawl. Sefydlwyd yr is-ddeddfau hyn ym 1953 gan Gyngor 
Dosbarth Trefol Porthcawl. 

Yn seiliedig ar adolygiad diweddar o Iechyd a Diogelwch a digwyddiadau diweddar a 
adroddwyd yn yr ardal, ystyriwyd bod angen diwygiadau i'r is-ddeddfau presennol.  Wrth 
ymgymryd â phroses i ddiwygio'r is-ddeddfau, y bwriad yw peidio â gwahardd unrhyw 
weithgaredd penodol, ond rhoi set glir o reolau ar waith sy'n cyd-fynd ag amgylcheddau 
arfordirol a chei eraill sydd â diogelwch defnyddwyr fel blaenoriaeth.

Y bwriad yw y bydd yr is-ddeddfau sydd ar waith ar hyn o bryd felly yn cael eu dirymu, i'r 
graddau y mae'r is-ddeddfau hynny'n berthnasol i Harbwr Porthcawl ac yn cael eu 
disodli gan is-ddeddfau mwy diweddar.

Amlinellodd adrannau nesaf yr adroddiad y broses sy'n digwydd pan gaiff is-ddeddfau 
eu rhoi ar waith, gan gynnwys y gofynion deddfwriaethol y mae'n rhaid eu bodloni i'r 
perwyl hwn.

Amgaewyd copi o'r is-ddeddfau drafft arfaethedig y bwriedir ymgynghori arnynt yn 
Atodiad A i'r adroddiad.

Croesawodd yr Aelod Cabinet – Addysg ac Adfywio'r adroddiad. Teimlai y byddai 
rhywfaint o eglurhad o ran yr hyn y byddai'r is-ddeddfau'n ei gwmpasu mewn gwirionedd 
ac yn sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o hyn, yn eu helpu i wybod pa 
weithgareddau a allai ac na allent ddigwydd yn ardaloedd Marina a Harbwr Porthcawl ac 
o'u cwmpas. Roedd yn ymwybodol, er enghraifft, fod problem wedi'i hadrodd o'r blaen 
gyda jet-sgïo yn y dyfrffyrdd yn ardal arfordirol Porthcawl. Teimlai ei bod yn bwysig i rai 
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gweithgareddau o natur beryglus ddod i ben, gobeithio, yn y dyfodol, neu gael eu 
rheoleiddio (drwy, er enghraifft, fod is-ddeddfau ar waith).

Dywedodd yr Arweinydd ei bod yn bwysig nodi nad oedd y Cyngor ond yn bwriadu 
ymgynghori ar wneud is-ddeddfau diwygiedig ar hyn o bryd, yn hytrach na'u rhoi ar 
waith. Gobeithiai y byddai'r ymgynghoriad yn cynnwys partneriaid allweddol fel yr RNLI, 
gan y byddai'r is-ddeddfau, pe baent yn cael eu mabwysiadu, yn helpu i sicrhau bod y 
cyhoedd yn cael eu cadw'n ddiogel mewn ardal arfordirol a allai fod yn beryglus. 
Gobeithiai hefyd y byddai'r ymgynghoriad yn cael ei ymestyn i Gyngor Tref Porthcawl ac 
aelodau lleol Porthcawl, er mwyn sicrhau, pe bai'r is-ddeddfau'n cael eu dilyn, y byddent 
yn addas i'r diben ar gyfer yr ardal.

Dywedodd yr Aelod Cabinet – Cymunedau, mai dyfroedd môr Hafren oedd gyda’r mwyaf 
peryglus yn y DU gyfan ac y dylid nodi bod is-ddeddfau'n bodoli ar hyn o bryd yn ardal 
Porthcawl. Yr hyn a oedd yn cael ei gynnig oedd diwygio'r rhain yn unig, er mwyn eu 
gwneud yn fwy addas i'r diben o bosibl, o ystyried datblygiad Porthcawl o ran rhai 
rhannau o dir yno ac o fewn yr ardal arfordirol.

PENDERFYNWYD:                                                    Bod y Cabinet wedi:

   Awdurdodi'r Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cymunedau, i gynnal proses ymgynghori, o 
dan ddarpariaethau Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012, ac i gymryd 
yr holl gamau angenrheidiol a ddisgrifir ym Mharagraff 4 o'r adroddiad i wneud is-
ddeddfau newydd o dan Ddeddf Morgannwg Ganol 1987 mewn perthynas ag Harbwr 
Porthcawl i adlewyrchu'r gweithrediadau presennol a'r gweithgareddau a gynhaliwyd.

   Nodwyd y byddai adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet unwaith y byddai'r 
broses a ddisgrifir ym mharagraff 4.7 o'r adroddiad wedi'i chwblhau.

580. CYFLWYNO MODEL HYFYWEDD DATBLYGU

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, a oedd yn gofyn 
am awdurdodiad i weithredu rhestr newydd o daliadau ar gyfer cyhoeddi Model 
Hyfywedd Datblygu (DVM) i ddatblygwyr a/neu hyrwyddwyr safleoedd. Bydd y taliadau'n 
talu costau gweinyddol y Cyngor a byddant yn galluogi cyflwyno tystiolaeth hyfywedd i 
gefnogi Safleoedd Ymgeisiol a/neu Geisiadau Cynllunio.

Yn dilyn cyflwyno'r adroddiad, cyflwynodd hi Reolwr y Grŵp – Gwasanaethau Cynllunio 
a Datblygu, a aeth â'r Cabinet drwy'r adroddiad

Roedd deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi ei Gynllun Datblygu 
Lleol (CDLl) adneuo i'w archwilio a'i ymgynghori â'r cyhoedd cyn cyflwyno'r CDLl i 
Lywodraeth Cymru. Byddai angen dangos bod safleoedd sy'n cael eu blaenoriaethu a'u 
cynnig i'w dyrannu yn y cynllun yn rhai y gellir eu cyflawni, yn enwedig mewn perthynas 
â hyfywedd ariannol. Mae Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10) a'r Llawlyfr Cynlluniau 
Datblygu (Argraffiad 3) yn ei gwneud yn ofynnol cynnal arfarniadau hyfywedd sy'n 
benodol i safle cyn gynted â phosibl wrth baratoi'r CDLl, er nad yw'n hwyrach na'r cam 
adneuo (LDPR 17). Bydd angen cefnogi dyraniadau safle arfaethedig gyda thystiolaeth 
gadarn sy'n gymesur â'u graddfa a'u harwyddocâd wrth gyflawni'r cynllun. Yna, dim ond 
ar sail eithriadol y dylai fod angen profion hyfywedd pellach yn ystod y cam ceisiadau 
cynllunio.

Cadarnhaodd fod y Cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau eraill ar 
draws Rhanbarth y De-ddwyrain i ddatblygu offeryn asesu'r Model Hyfywedd Datblygu 
(DVM). Crëwyd y DVM gan Burrows-Hutchinson Ltd fel model cynhwysfawr sy'n hawdd 
ei ddefnyddio y gellir ei ddefnyddio i asesu hyfywedd ariannol cynigion datblygu. Roedd 
yn seiliedig ar yr un dull a ddefnyddiwyd yn dda gan Grŵp Cynllunio Strategol 
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Canolbarth a De-orllewin Cymru. Byddai'r model yn cael ei fabwysiadu yn y pen draw 
gan bob awdurdod ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Eglurodd Rheolwr y Grŵp – Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu y gallai'r Cyngor 
sicrhau bod y DVM ar gael i ddatblygwyr, hyrwyddwyr safleoedd, neu unrhyw 
unigolyn/sefydliad arall i gynnal arfarniad hyfywedd ariannol o ddatblygiad arfaethedig.

Cynigiodd y Cyngor ryddhau'r DVM i ddatblygwyr a hyrwyddwyr safleoedd mewn fformat 
sydd wedi'i gloi'n benodol i safle gyda chanllaw defnyddiwr cysylltiedig, yn amodol ar 
dderbyn ffi safonol. Roedd hyn yn adlewyrchu'r dull a ddefnyddiwyd yn Rhanbarth y 
Canolbarth a'r De-orllewin er cysondeb. Manylwyd ar yr amserlen ffioedd arfaethedig ar 
gyfer y gwasanaeth hwn ym mharagraff 4.1 o'r adroddiad (gyda'r holl daliadau a 
ddangosir yn ddarostyngedig i TAW).

Dywedodd Rheolwr y Grŵp – Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu, mai bwriad y ffioedd 
oedd talu costau gweinyddol y Cyngor o gloi a dosbarthu'r model, gwirio'r gwerthusiad a 
gwblhawyd a darparu adolygiad lefel uchel i'r datblygwr/hyrwyddwr safleoedd. Felly, ni 
fyddai talu ffi yn gwarantu dyrannu safleoedd o fewn y CDLl Newydd, nac yn arwain yn 
uniongyrchol at roi caniatâd cynllunio. Bydd y ffi yn galluogi'r Cyngor i ystyried meini 
prawf penodol, fel y dangosir ym mharagraff 4.2 o'r adroddiad.

Roedd yr Aelod Cabinet – Cymunedau yn cefnogi'r cyfarwyddebau yn yr adroddiad a'r 
taliadau ffioedd a oedd yn gymedrol ac wedi'u gosod ar 'raddfa symudol', yn dibynnu ar 
faint y datblygiad.

Gofynnodd yr Aelod Cabinet – Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol a allai'r ffioedd a godir ar 
ddatblygwyr llai a oedd efallai'n ceisio adeiladu datblygiadau maint llai mewn ardaloedd 
llai hyfyw fel lleoliadau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y cymoedd.

Roedd Rheolwr y Grŵp – y Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu, er ei fod yn cydnabod 
y pwynt hwn, o'r farn bod y ffioedd yn gymedrol ac yn llai na chais cynllunio a ffi 
rheoleiddio adeiladu. Nid oedd yn credu y byddai'r ffi felly'n annog datblygwyr llai.

Ychwanegodd pe na bai datblygwyr safleoedd yn defnyddio'r model hwn, byddai'n rhaid 
iddynt ddefnyddio model masnachol yn lle hynny, a fyddai'n ddrutach.

Dywedodd yr Arweinydd, yn dilyn cyflwyno'r ffioedd, y gellid adolygu'r rhain pe bai’n cael 
ei ganfod eu bod yn annog datblygwyr i beidio ag adeiladu datblygiadau llai newydd, yn 
enwedig yng nghymunedau’r cwm.

PENDERFYNWYD:                             Bod y Cabinet wedi:

 Cytuno ar y dull arfaethedig a'r amserlen codi ffioedd; ac
 Wedi awdurdodi'r Rheolwr Grŵp Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu i 

weithredu'r Model Hyfywedd Datblygu a'r amserlen codi ffioedd.  
    

581. COSY CORNER

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau (gyda 
chefnogaeth Rheolwr y Grŵp – Economi, Adnoddau Naturiol a Chynaliadwyedd), a'i 
ddiben oedd rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am ddatblygiadau diweddar mewn 
perthynas â'r bwriad i ddatblygu Canolfan Forwrol ar Gornel Glyd, Porthcawl; amlinellu 
cyfres o argymhellion mewn perthynas â bwrw ymlaen â'r opsiwn a ffefrir ar gyfer y safle 
a cheisio awdurdod i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyflwyno cynnig 
ariannu i Croeso Cymru.
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Datblygwyd prosiect y Ganolfan Forwrol ac roedd yn cael ei ddatblygu gan Porthcawl 
Harbourside Community Interest Company (CIC), a ddaeth yn ddiweddarach yn Credu 
Charity Ltd.  

Esboniwyd bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gweithio'n agos gyda 
Credu Charity Ltd ers blynyddoedd lawer, i'w cefnogi i ddatblygu a gweithredu eu 
prosiect ymhellach. Roedd hwn yn gynnig datblygu eiddo sylweddol gan Credu Charity 
Ltd ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor ac ymgymerodd swyddogion â diwydrwydd dyladwy 
sylweddol i sicrhau bod trefniadau prydlesu ar waith i reoli'r gwaith o ddarparu'r safle a'i 
berchnogaeth. Cyn i'r cytundeb ar gyfer prydles gael ei gynnwys mewn asesiad risg 
llawn, cafodd ei gynnal a'i adrodd i'r Cabinet, a oedd yn cynnwys asesiad o'r achos 
busnes a'r gofynion ariannu.

Rhoddwyd prydles 3 blynedd i Credu Charity Ltd ar ran o'r safle ar 16 Tachwedd 2017 
i'w galluogi i sefydlu cawodydd a thoiledau caban, yn ogystal â storio cynwysyddion 
llongau ar gyfer grwpiau sydd wedi'u dadleoli. Ar 14 Tachwedd 2019 rhoddwyd trwydded 
i Credu Charity Ltd osod hysbysfyrddau a sefydlu cyfansoddyn dros dro. Ymrwymodd y 
Cyngor i gytundeb prydlesu ar 7 Tachwedd 2019 i roi sicrwydd i Elusen Credu Cyf y 
gallent fynd i mewn i'r safle i wneud y gwaith adeiladu llawn ond dim ond ar ôl i nifer o 
amodau gael eu bodloni, gan gynnwys ariannu a chynllunio. Ni chafodd yr amodau hyn 
eu bodloni erioed a therfynwyd y cytundeb wedyn a chymerodd y Cyngor feddiant o'r 
safle ar 9 Tachwedd 2020. 

Parhaodd swyddogion, drwy ddweud bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
wedi derbyn hysbysiad ffurfiol gan Lywodraeth Cymru ar 2 Hydref 2020 bod 
Gweinidogion Cymru wedi rhoi hysbysiad i Credu Charity Ltd ar 18 Awst 2020 o'u bwriad 
i dynnu cyllid pellach ERDF tuag at y Ganolfan Forwrol yn ôl ac i adennill y cyllid ERDF 
yr oeddent eisoes wedi'i dalu i Credu.

O ganlyniad i hyn, terfynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y cytundeb 
prydlesu mewn perthynas â'r Ganolfan Forwrol ar safle Cosy Corner, gan nad oedd 
Credu Charity Ltd yn gallu bodloni amodau yn ymwneud â'r cytundeb hwnnw ar brydles 
o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Ers hynny, nid oes unrhyw waith wedi'i wneud ar Cosy Corner a heddiw mae'n sefyll fel 
safle datblygu sydd wedi'i gwblhau'n rhannol gyda sbwriel o’i gwmpas. Mae gan y safle 
sylfeini wedi’u gosod yn rhannol ac amrywiaeth o ddeunyddiau ar ôl arno.  Mae eu 
symud yn cael ei ystyried ar hyn o bryd ac mae goblygiadau posibl yn cael eu hadolygu. 

Ers cyflwyno hysbysiad i derfynu'r cytundeb ar gyfer prydlesu ac ailddechrau rheoli'r 
safle, daeth yn amlwg na all y safle aros yn ei gyflwr presennol am unrhyw gyfnod o 
amser a bod angen adnoddau sylweddol a gweithredu amserol.  Fodd bynnag, gan fod y 
Ganolfan Forwrol arfaethedig yn cael ei datblygu gan Credu Charity Ltd, nid oes gan 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyllid wedi'i neilltuo ar gyfer adfer y safle a'i 
ddychwelyd i gyflwr diogel a defnyddiadwy.  

Ers hynny, mae Croeso Cymru wedi cadarnhau, gan fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr eisoes yn bartner yn y rhaglen TAD, fod cyfle i gyflwyno cynnig i gael 
gafael ar gyllid TAD o bosibl.  Rhaid sicrhau, gwario a hawlio unrhyw gyllid o fewn y 
rhaglen TAD o fewn amserlen sy'n llawer byrrach na'r hyn sydd ei angen i gyflawni 
prosiect maint y Ganolfan Forwrol. Felly, mae swyddogion wedi dechrau'r broses o 
ystyried opsiynau ar gyfer dyfodol Cosy Corner gan ganolbwyntio ar yr hyn y gellir ei 
gyflawni'n realistig gyda chyllid posibl a'r amser sydd ar gael.  

Y dull a ffefrir ar hyn o bryd, yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael, yw proses dau 
gam.  Bydd Cyfnod 1 yn cael ei gynnal yn y tymor byr i ganolig a bydd yn cynnwys 
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swyddogion yn cyflwyno cynigion i Croeso Cymru mewn ymdrech i sicrhau cyllid i wneud 
gwelliannau i ran o Cosy Corner.  Bydd Cam 2 yn digwydd yn y tymor canolig i'r tymor 
hwy a bydd yn ymwneud â'r rhan o Cosy Corner nad yw gwelliannau arfaethedig o'r fath 
yn effeithio arni.  Bydd Cam 2 yn cynnwys sicrhau partner datblygu a gweithio gyda'r 
partner hwnnw i weithredu gwelliannau pellach i Cosy Corner. Byddai'r tir yno yn parhau 
i fod yn dir cyhoeddus yn bennaf gyda defnydd cymunedol sylweddol yn ogystal â 
chyfleoedd masnachol.  Byddai'r amgylchfyd cyhoeddus hwn yn darparu toriad man 
agored yn bennaf rhwng parthau datblygedig cyfagos

Wrth adolygu opsiynau ar gyfer Cyfnod 1 a Chyfnod 2, cynigir defnyddio'r egwyddorion 
canlynol fel set o egwyddorion arweiniol ar gyfer y ffordd ymlaen:-
 

 Awydd i sicrhau bod cyllid a ddyrennir ar gyfer Cosy Corner yn cael ei gadw ar 
gyfer Cosy Corner. Mae'n bosibl bod cyllid ar gael o hyd drwy raglen TAD ar 
gyfer Cosy Corner

 Mabwysiadu dull partneriaeth gyda rhanddeiliaid allweddol 
 Gweithredu o fewn amserlen addas 
 Lleihau'r cyfnod o amser y mae Cosy Corner yn aros yn ei gyflwr presennol
 Lleihau'r gofynion a'r costau cynnal a chadw parhaus ar gyfer Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 Gwella cynnig twristiaeth Porthcawl

Roedd y posibiliadau presennol ar gyfer Cyfnod 1 fel yr amlinellwyd ym mharagraff 4.7 
o'r adroddiad.

 
Roedd yr opsiynau hyn yn seiliedig ar wybodaeth a adwaenir ar hyn o bryd, felly yn 
amodol ar newid ac nid yw'n derfynol o bell ffordd, ychwanegodd y Swyddogion.  

Yna rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, fanylion yr arian a oedd ar 
gael ar gyfer y prosiect (a oedd yn cynnwys arian cyfatebol) a phryd y bu'n rhaid 
ymrwymo'r arian hwn er mwyn gwneud y gwaith angenrheidiol ar y safle.

Diolchodd yr Aelod Cabinet – Addysg ac Adfywio, i Swyddogion am y gwaith yr oeddent 
wedi'i ymrwymo i'r safle penodol hwn a oedd yn sicr yn rhan eiconig o Borthcawl ac 
arfordir de Cymru ac yn rhan fawr o'r cynigion adfywio ehangach a gynlluniwyd ar gyfer 
y dref.

Teimlai ei bod yn anffodus nad oedd Credu Charity Ltd wedi cyflawni o ran y Cytundeb 
blaenorol, gan eu bod wedi cael eu cefnogi gan y Cyngor o ran cynigion datblygu ar 
gyfer y safle, o'r cychwyn cyntaf. Byddai'r safle, fel yr adlewyrchir yn yr adroddiad, 
bellach yn cael ei ddefnyddio'n bennaf fel maes cyhoeddus, terfynodd yr Aelod Cabinet 
– Addysg ac Adfywio.

Roedd y Dirprwy Arweinydd yn cytuno â'r safbwyntiau a fynegwyd yn union uchod. 
Cafodd ei siomi gan y ffaith nad oedd y Grŵp Buddiannau Cymunedol wedi gallu helpu i 
ddatblygu'r safle a thrwy hynny hwyluso'r prosiect. Fodd bynnag, diolchodd i 
Swyddogion am yr amser a'r ymrwymiad yr oeddent wedi'i roi i'r mater parhaus hwn.    

Terfynodd yr Arweinydd y ddadl ar yr eitem, drwy ddweud ei fod yn falch o weld, fel rhan 
o'r cynigion cynllunio ar gyfer Cyfnod 1, mai'r dyhead oedd cael cyfleuster lleoedd 
newidiol a ddarparwyd ar gyfer y cyhoedd/ymwelwyr â'r ardal a darparu man chwarae i 
blant cyhoeddus am ddim yn y lleoliad hwn, os oedd digon o arian ar gael.

PENDERFYNWYD:                                          Bod y Cabinet wedi:-
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   Nodi’r camau diweddar gan swyddogion mewn perthynas â Cosy Corner;
   Cymeradwyo'r egwyddorion ar gyfer ystyried gweithredu ynghylch Cosy Corner yn y 

dyfodol fel y nodir yn adran 4.6 o'r adroddiad
   Awdurdodi'r Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau, i ddatblygu a chyflwyno 

cynnig i Croeso Cymru, mewn cytundeb â'r Swyddog Adran 151 a'r Prif Swyddog, 
Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddiol, i gael gafael ar 
adnoddau posibl ar gyfer gwelliannau i Cosy Corner yn unol â'r wybodaeth ariannol 
yn adran 8.2 o'r adroddiad;

   Cytuno i dderbyn adroddiad pellach yn ymwneud â manylion unrhyw gyllid a gynigir 
gan Croeso Cymru os yw'n llwyddiannus ac, os bydd angen, argymell rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Cyngor am y rhaglen Gyfalaf.

582. CYNIGION CYFALAF CAM 2 DIGARTREFEDD LLYWODRAETH CYMRU

Cyflwynwyd adroddiad gan y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid, er 
mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr i Ganllawiau Cam 2 Digartrefedd Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o ymateb Covid 19, roedd disgwyl i bob awdurdod lleol sicrhau nad oedd 
unrhyw unigolyn yn ddigartref ar y stryd a'i fod yn cael llety dros dro addas. Diffiniwyd 
bod gan lety dros dro addas gyfleusterau en-suite a, lle y bo'n bosibl, fynediad i'w cegin 
eu hunain. Ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, roedd hyn yn golygu 
ail-bwrpasu ei lety dros dro presennol a'i safleoedd sy'n tan-feddiannu er mwyn sicrhau 
ei fod yn bodloni'r gofynion hynny cyn belled ag y bo modd; lleihau'r niferoedd mewn 
arwynebedd llawr; sicrhau ystafelloedd gwely yn y gwestai lleol a oedd wedi aros ar 
agor; defnyddio Air BNB; prynu pedwar pod digartref; darparu dodrefn pecyn gwastad, 
microdonnau ac oergelloedd bach lle bo angen; a darparu prydau cludfwyd i'r rhai sydd 
heb fynediad i gegin. Mae diogelwch 24 awr hefyd wedi'i ddarparu ar gyfer gwestai.

Yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr wedi darparu ar gyfer niferoedd sylweddol uwch mewn llety dros dro. Rhwng mis 
Mawrth a mis Tachwedd 2020, darparwyd llety dros dro i 587 o aelwydydd. 

Dywedodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid, fod Llywodraeth 
Cymru, ar 3 Mehefin 2020, wedi cyhoeddi Canllawiau Cam 2, a oedd yn ei gwneud yn 
glir y bydd llety parhaol yn cael ei ddarparu i'r unigolion hynny sy'n cael eu lletya dros 
dro, ac nad oes neb yn dychwelyd i ddigartrefedd. Cymerwyd dull Ailgartrefu Cyflym i 
helpu i gyflawni hyn. Yna, darparwyd cyllid ar gyfer hyn drwy Lywodraeth Cymru, ond 
hyd yma dim ond hyd at ddiwedd mis Mawrth 2021 yr oedd cyllid o'r fath ar gael.

Ar hyn o bryd roedd gan Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr tua 125 o aelwydydd yn cael 
cymorth mewn llety dros dro.

Parhaodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid, drwy hysbysu'r 
Aelodau, fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ar 30 Mehefin 2020, wedi 
cyflwyno cais am gyllid a Chynllun Cam 2 i Lywodraeth Cymru. Roedd y cais yn 
cynnwys ceisiadau am gyllid ar gyfer 7 prosiect cyfalaf ac 8 prosiect refeniw. Cysylltwyd 
â darparwyr a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig partner a chanolbwyntiodd y 
ceisiadau ar y meysydd allweddol, fel y nodir ym mharagraff 4.2 o'r adroddiad.

Mae angen caniatâd cynllunio ar dri o'r prosiectau cyfalaf ac felly roeddent yn mynd 
drwy'r broses ymgeisio. Ar ôl eu cyflawni, byddai'r prosiectau cyfalaf yn darparu hyd at 
34 uned o lety. Bydd y rhain yn cynyddu stoc tai cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr a hefyd yn caniatáu ar gyfer mwy o unedau llety dros dro. Bydd y 
prosiectau refeniw yn galluogi mwy o becynnau cymorth i'r rhai sy'n ddigartref.
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Yn dilyn cytundeb rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a phartneriaid 
RSL, cytunwyd ar RRP ac mae wedi bod yn weithredol ers mis Mehefin 2020.  Mae'r 
Protocol yn esbonio'r cyd-destun y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
bellach yn gweithio ynddo ac yn amlinellu proses weithredol newydd sy'n cael ei dilyn, er 
mwyn ateb y galw cynyddol sydd mewn llety dros dro ar hyn o bryd, megis gwestai a 
llety Gwely a Brecwast.

Eglurodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid ymhellach, fod 70 o 
aelwydydd hyd yma wedi cael eu hailgartrefu drwy'r Cynllun Taliadau Gwledig, gyda 21 
arall yn aros i gael eu symud i'r amlwg. Heb y broses hon mae'n debygol y byddai'r 
niferoedd mewn llety dros dro yn uwch na'r 125 o aelwydydd presennol ar hyn o bryd.   

Dywedodd yr Aelod Cabinet – Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol, ei bod yn falch o weld y 
gefnogaeth a gynigiwyd i'r digartref yn ein cymdeithas gan Lywodraeth Cymru, yn 
enwedig ers ac yng ngoleuni'r pandemig. Diolchodd hefyd i staff Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'r RSL am ystyried anghenion pobl a oedd yn ddigartref ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr a darparu cymorth ar ffurf y prosiectau a gynigiwyd fel y nodir yn 
yr adroddiad.

Roedd yr Aelod Cabinet – Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, hefyd yn 
Aelod Ward ar gyfer ward Morfa a oedd yn cwmpasu'r rhan fwyaf o dref Pen-y-bont ar 
Ogwr, yn gwybod yn uniongyrchol faint o bobl ddigartref a phobl sy'n cysgu ar y stryd 
oedd yn y lleoliad hwn. Croesawodd hefyd y gwahanol lefelau o gymorth o'r neilltu o 
ddarparu llety i bobl ar y strydoedd yn unig, er enghraifft, cymorth ar gyfer 
camddefnyddio sylweddau, ac ati. Gofynnodd sut yr oedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-
y-bont ar Ogwr wedi cymharu ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru o ran lefel y cyllid 
yr oedd wedi'i gael, o ganlyniad i gyflwyno cais am rywfaint o'r cyllid yr oedd Llywodraeth 
Cymru wedi'i ddarparu.

Dywedodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid fod Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn llwyddiannus yma o'i gymharu ag 
awdurdodau cyfagos eraill.

Ymhelaethodd Pennaeth y Gwasanaethau Partneriaeth ar hyn, drwy gadarnhau bod 
Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn gwerth £2.2m o gyllid gan Lywodraeth Cymru a bod 
Tîm Amlddisgyblaethol wedi'i sefydlu gan gynnwys partneriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr, er mwyn cyflawni'r prosiectau a gynigiwyd yn yr adroddiad.

Mewn ymateb i gwestiwn pellach gan yr Arweinydd, ychwanegodd y byddai'r Tîm hwn 
yn rhoi cymorth symudol i gyn-unigolion digartref, ar ôl iddynt sicrhau llety, er mwyn rhoi 
cymorth parhaus iddynt er mwyn iddynt oresgyn byw ar y strydoedd a phroblemau 
parhaus eraill a allai fod ganddynt fel rhan o'u bywyd, megis camddefnyddio sylweddau, 
materion iechyd meddwl, dibyniaeth ar alcohol a phroblemau ariannol. 

Sicrhawyd yr Arweinydd hefyd gan y Swyddog y bydd aelodau lleol yn cael eu hysbysu 
yn ystod y cam perthnasol.

PENDERFYNWYD:                     Bod y Cabinet wedi nodi’r adroddiad ac yn cefnogi: 

 Y trefniant cydweithio â Llywodraeth Cymru (LlC) a'r Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig i gynyddu'r unedau llety dros dro ar draws y Fwrdeistref;

 Y gwaith partneriaeth gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig drwy'r 
Protocol Ailgartrefu Cyflym (RRP) i leihau'r niferoedd sydd mewn llety dros dro. 


583. POLISI AMSERLEN GYFYNGEDIG
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Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i 
Deuluoedd, er mwyn ceisio cymeradwyaeth ffurfiol a mabwysiadu Polisi Amserlen Lai 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (sydd wedi'i atodi yn Atodiad A i'r 
adroddiad).

Cadarnhaodd nad oedd sail statudol i sefydlu amserlen lai, fodd bynnag, mewn 
amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd angen i ysgolion weithredu amserlen lai er mwyn 
cefnogi disgybl na all fynychu'r ysgol am ddiwrnod llawn am amryw o resymau.

Mae gan ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion (UCDau) a lleoliadau addysgol 
ddyletswydd statudol i sicrhau bod pob disgybl ar ei gofrestr yn cael hawl addysgol 
llawn amser ac yn cyflawni canlyniadau da, ychwanegodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol 
– Addysg a Chymorth i Deuluoedd.

Mae'r Cynllun Cymorth Bugeiliol (PSP) yn ymyriad mewn ysgolion i helpu disgyblion 
unigol i reoli eu hymddygiad yn well ac i nodi unrhyw fecanweithiau cymorth y mae 
angen eu rhoi ar waith. Dylai'r Rhaglen Cymorth Disgyblion nodi canlyniadau 
ymddygiadol manwl a realistig i'r disgybl weithio tuag atynt. Gellid defnyddio Cynlluniau 
Cymorth Bugeiliol hefyd mewn amgylchiadau eraill, megis symudiad wedi'i reoli neu 
ddychwelyd i'r ysgol o absenoldeb hir sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd, gan nad 
oedd sail statudol i sefydlu amserlen lai, ei bod yn bwysig bod elfen o gysondeb a 
thegwch i bob disgybl mewn ysgolion, UCD a lleoliadau addysgol, a allai, am ryw reswm 
neu'i gilydd, ofyn am ailintegreiddio graddol yn ôl i addysg amser llawn am gyfnod 
cyfyngedig.

Roedd cronfa ddata yn cael ei datblygu er mwyn casglu data cywir ar nifer y disgyblion 
sydd ar amserlen lai mewn ysgolion, UCDau a lleoliadau addysgol ym Mwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont ar Ogwr.
    
 Cwblhaodd ei adroddiad, drwy gadarnhau y bydd amserlenni llai yn cael eu monitro gan 
y Panel Mynediad i Addysg, sy'n cyfarfod yn fisol. Byddai'r dull hwn yn sicrhau bod 
unrhyw ddisgybl nad yw'n cael mynediad at addysg amser llawn yn cael ei oruchwylio'n 
gyson ac yn rheolaidd.

Roedd yr Aelod Cabinet – Addysg ac Adfywio yn cefnogi cynigion yr adroddiad.

Gofynnodd yr Arweinydd sut y byddai effaith y Polisi yn cael ei monitro, o ran unigolion â 
nodweddion gwarchodedig.

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd y gallai'r 
Polisi effeithio ar unrhyw ddysgwr a'i gefnogi ar unrhyw adeg a bod y rhai a oedd yn 
derbyn darpariaethau Polisi yn benodol yn ddisgyblion a ystyrir yn rhai pryderus nad 
oeddent yn bresennol yn yr ysgol, disgyblion â phroblemau iechyd meddwl, disgyblion 
yr effeithir arnynt gan symudiad wedi'i reoli a disgyblion â phroblemau corfforol, ymhlith 
rhai grwpiau nodwedd eraill. O ran manylion trefniadau monitro o'r fath, ychwanegodd y 
byddai'n hapus i ddarparu hyn i unrhyw Aelod a oedd yn dymuno ei dderbyn gan 
gynnwys yr Arweinydd, y tu allan i'r cyfarfod.

Gofynnodd yr Aelod Cabinet – Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol, faint o ddisgyblion oedd 
ar Amserlen Lai ledled y Fwrdeistref Sirol a phryd ar yr Amserlen hon, pa mor hir oedd 
hi cyn iddynt ddychwelyd i leoliad integredig mewn ysgolion.
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Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd, mewn 
ymateb i'r pwynt cyntaf fod y ffigurau hyn yn amrywio bron bob dydd, ond unwaith y 
byddai'r Polisi ar waith, byddai hyn yn caniatáu i ddata pellach fel hwn fod yn 
gymwysedig, wedi'i fesur ac yn ei dro wedi'i goladu. Byddai pob disgybl yn cael ei 
ailintegreiddio yn ôl i amgylchedd ei ysgol ar ei gyflymder ei hun, yn ôl ei deilyngdod 
unigol ei hun a thrwy ddadansoddi, er enghraifft, deilliannau yn eu Cynllun Cymorth 
Personol (PSP).   

PENDERFYNWYD:                  Bod y Cabinet wedi mabwysiadu a chymeradwyo'r 
Polisi Amserlen Lai yn ffurfiol 

584. CONTRACT AR GYFER CYFLENWI CLUDIANT O'R CARTREF I'R COLEG - ATAL 
RHEOLAU GWEITHDREFN Y CONTRACT

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i 
Deuluoedd, mewn perthynas â'r mater uchod.

Eglurodd ar y ffordd y cafodd ei gyflwyno, yn dilyn proses gaffael yn 2018, fod y Cyngor 
wedi dyfarnu contract ar gyfer cyflenwi cludiant o'r cartref i'r coleg i First Cymru Buses 
Ltd.  Roedd y contract hwnnw i fod i ddod i ben ar 7 Ionawr 2021.  

Yn dilyn yr adroddiad i'r Cabinet ym mis Medi 2020, ar ganlyniad yr ymgynghoriad 
cyhoeddus ar y newidiadau arfaethedig i Bolisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol/Coleg y 
Cyngor, atgoffodd yr Aelodau, fod y Cabinet yn penderfynu bod swyddogion y 
Gyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd, ynghyd â swyddogion cludiant, yn 
parhau i drafod â darparwyr trafnidiaeth y sector preifat, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr a 
darparwyr ôl-16 eraill, er mwyn gwneud arbediad. Roedd hyn hefyd o gymorth mwy 
sylweddol i greu cyllideb a fydd yn rhoi 'tocyn teithio' i fyfyrwyr. Byddai hyn yn fwy hyblyg 
na chludiant traddodiadol o'r cartref i’r coleg a byddai'n ateb mwy "aeddfed" i bobl ifanc.

Er mwyn i'r ymgysylltiad a nodwyd symud ymlaen â'r holl ddarpar gyflenwyr a 
rhanddeiliaid ac i amrywiaeth o opsiynau gael eu cynnig i'w hystyried gan y Cabinet ar y 
trefniadau ar gyfer tocyn teithio ôl-16 yn y dyfodol, cynigiwyd y dylai'r Cyngor atal y 
rheolau gweithdrefn contract a gwneud contract gyda First Cymru Buses Ltd ar yr un 
telerau â'r contract presennol o 8 Ionawr 2021 tan 25 Mehefin 2021 (hy diwedd y 
flwyddyn academaidd). Mae hyn yn angenrheidiol gan na fydd gwaith i ddatblygu tocyn 
teithio ac asesiad o'r datblygiad sy'n ofynnol gan y Cyngor i ddwyn hyn ymlaen, yn 
debygol o gael ei gwblhau tan ddiwedd mis Ebrill 2021, ar y cynharaf.  Mae adolygiad yn 
mynd rhagddo hefyd gan Lywodraeth Cymru i Deithio gan Ddysgwyr, a'i brif ffocws oedd 
dysgwyr ôl-16, ychwanegodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i 
Deuluoedd. Roedd hyn i fod i ddod i ben ym mis Mawrth 2021.

O dan reolau gweithdrefn contract y Cyngor, mae'n ofynnol i'r Cyngor dendro a 
hysbysebu contractau fel hwn ar 'Sell2Wales' o leiaf.  Ni fydd y Cyngor, wrth ymrwymo i 
gontract yn y modd hwn, yn gallu cydymffurfio â'r gofynion hynny.  

Cwblhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Chymorth i Deuluoedd, ei 
gyflwyniad, drwy gynghori y dylai'r Cabinet fod yn ymwybodol bod y Cyngor, drwy beidio 
â chydymffurfio â'i reolau gweithdrefn contract, yn agored i'r risg o her bosibl gan 
gyflenwyr cynhyrchion o'r fath, gan ein bod yn ymrwymo i gontract heb unrhyw 
gystadleuaeth sy'n torri gofynion deddfwriaeth gaffael. 

Dywedodd yr Aelod Cabinet – Addysg ac Adfywio, fod deialog ddiddorol yn parhau gyda 
First Cymru a thrydydd partïon eraill o ran ceisio dull mwy arloesol, addas i oedolion o 
ddarparu trafnidiaeth i oedolion ifanc a rhoddodd y cynigion yn yr adroddiad gyfle i'r 
awdurdod addysg ddatblygu'r trafodaethau hynny ymhellach, gyda'r bwriad o sefydlu 
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math newydd o drefniadau trafnidiaeth ar gyfer myfyrwyr 16 oed a throsodd a myfyrwyr 
o'r Cartref i'r Coleg.

PENDERFYNWYD:                          Bod y Cabinet wedi:

 • Atal y rhannau perthnasol o reolau gweithdrefn contract y Cyngor mewn perthynas â'r 
gofynion sy'n ymwneud â chaffael y contract ar gyfer cyflenwi cludiant o'r cartref i'r 
coleg; ac wedi

 • Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i 
Deuluoedd mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a 
Newid a’r Swyddog Adran 151 a Phrif Swyddog - Gwasanaethau Cyfreithiol, 
Adnoddau Dynol a Rheoleiddiol, i ymrwymo i gontract ar gyfer cyflenwi cludiant o'r 
cartref i'r coleg gyda First Cymru Buses Ltd rhwng 8 Ionawr 2021 a 25 Mehefin 2021 

585. EITEMAU BRYS

Dim.

586. GWAHARDD Y CYHOEDD

PENDERFYNWYD: O dan Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i 
diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at 
Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, eithrio’r cyhoedd o’r 
cyfarfod wrth ystyried yr eitemau busnes canlynol, gan eu 
bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y diffinnir ym 
Mharagraff 12 Rhan 4 a/neu Baragraff 21 Rhan 5 Atodlen 
12A y Ddeddf.

Ar ôl gweithredu’r prawf budd cyhoeddus, penderfynwyd, 
yn unol â’r Ddeddf y cyfeirir ati uchod, ystyried yr eitemau 
canlynol yn breifat, gan eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod, 
oherwydd credid, o dan yr holl amgylchiadau perthnasol i’r 
eitemau, bod y budd cyhoeddus o ran cynnal yr eithriad yn 
fwy na’r budd cyhoeddus o ddatgelu’r wybodaeth, 
oherwydd byddai’r wybodaeth yn creu rhagfarn i’r 
ymgeiswyr a grybwyllir.

587. RHAGLEN MODERNEIDDIO YSGOLION - RHAGLEN GYFALAF BAND B - COSTAU 
TIR

Daeth y cyfarfod i ben am 17:00


